



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2551 หน้า 1

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ผบ.ทบ."จับุบสภา-มือบเล็ก "รบ.-พธม."เมิน!

พล.ช.ฉนจัดบี่ปลด"อนุพงษ์" พันธมิตรยันนายกฯต้องออก "สมชาย"ลงเชียงใหม่ลั่น"สู้"



ยุบสภาเถอะ - พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ (คตร.) แถลงมติการหารือกับคณะกรรมการที่เสนอให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ยุบสภา พร้อมเรียกร้องให้กลุ่มพันธมิตรยุติการชุมนุมทั้งที่สนามบิณสูวรรณภูมิ และสนามบิณดอนเมือง ณ กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน

"อนุพงษ์" ถก"กก.คตร."เสนอนายกฯยุบสภา ให้พันธมิตรยุติชุมนุม ชี้บ้านเมืองเสียหายหนัก รัฐบาลหมดความชอบธรรม ลั่นไม่หวั่นถูกปลดตำแหน่ง ผบ.ทบ. แจงไม่ปฏิวัติหวังคนไม่ได้ใส่เสื้อสีออกมาต้าน "สมชาย"ถึงเชียงใหม่เก็บตัว เจ็บ "พปช.-พรรครวม"ค้านไม่เอาด้วย ชูรวมชื่อถอดถอน พล.กเสื้อแดงชน แคนนำ พธม.เมิน ยันต้องลาออก

@ คตร.เสนอยุบสภา-พธม.ยุติชุมนุม

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ (คตร.) และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (รอง ผอ.รมน.) ได้เปิดแถลงข่าวภายหลังร่วมประชุมกับ 5 องค์กรภาคเอกชนประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนภาคเอกชน อาทิ นายกสมาคมทุกสาขาอาชีพ ประธานสภาหอการค้าไทย ประธานอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการสภาธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย เพื่อปรึกษาหารือและร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อหาทางออกของ

วิกฤตการเมืองที่ลุกลามบานปลายกระทบกับภาพรวมของประเทศ ที่กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน โดยใช้เวลาในการหารือกว่า 2 ชั่วโมง พร้อมเสนอทางออกแก่นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ให้ยุบสภา คืนอำนาจแก่ประชาชน ซึ่งเป็นทางออกที่ดีที่สุด และให้พันธมิตรยุติการชุมนุม ถอนกำลังออกจากสนามบิณสูวรรณภูมิ และทำอากาศยานดอนเมือง เป็นการลดผลกระทบที่เกิดความเสียหายกับภาคเอกชนอย่างมาก โดยที่ประชุมมีมติให้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งให้กับนายสมชาย

@ ไม่หวั่นถูกปลดตำแหน่งผบ.ทบ.

ส่วนตอบคำถามสื่อมวลชน กรณีออกมาเสนอแนะให้รัฐบาลยุบสภา คืนอำนาจให้กับประชาชน ผบ.ทบ.กแล้วหรือไม่จะโดนนายกรัฐมนตรีปลดออกจากตำแหน่ง พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า บทบาท ผบ.ทบ. หากปฏิวัติได้ และทำให้เหตุการณ์จบได้ แต่ทำแล้วไม่จบ จะเกิดปัญหาตามมา ทั้งด้านมิติ

เศรษฐกิจ สังคม

"หากผมกลัวถูกปลด สามารถเลือกหนทางปฏิวัติได้ ผมจะใหญ่ที่สุดในประเทศนี้ สังการได้ทุกอย่าง แต่ไม่ทำเช่นนั้น เพราะแก้ปัญหาไม่ได้ อย่าเข้าใจผิดว่า ผมจะกลัวเสียตำแหน่ง ที่เสนอให้รัฐบาลยุบสภา อาจจะเสียตำแหน่งก็ได้ผมไม่แน่ใจ" ผบ.ทบ.กล่าว และว่า หนทางนี้นายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้เสียหาย ยังมีอำนาจ เลือกตั้งมาพรรคที่เป็นที่นิยมของประชาชนก็อาจกลับมาได้อีก หากรัฐบาลทำตามนี้จะเป็นรูปธรรมที่สุด ประชาชนที่แตกแยกต้องยึดถือสถาบันหลักของชาติเป็นหลัก ทุกคนต้องช่วยกัน

@ ห่วงคนไม่ได้ใส่เสื้อสีออกมาต้าน

แหล่งข่าวระดับสูงจากที่ประชุม ทบ.เปิดเผยว่า ในช่วงแรก ผบ.ทบ.ได้ให้ฝ่ายข่าวกรองของทหารมารายงานสถานการณ์เบื้องต้น หลังจากนั้น พล.อ.อนุพงษ์ได้กล่าวในที่ประชุมว่า บ้านเมืองขณะนี้ไม่ไหวแล้ว มีผลกระทบเกิดขึ้นมากมาย จึงอยากเชิญทุกฝ่ายมาระดมความเห็นช่วยกันหาทางออกว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร เพราะฝ่ายทหารจะไม่แก้ปัญหาด้วยความรุนแรง โดยเฉพาะเรื่องการปฏิวัติ เพราะหากยังทำเช่นนั้นจะทำให้บ้านเมืองเสียหาย และยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก เพราะขณะนี้บ้านเมืองแบ่งออกเป็นฝ่าย หากใช้ความรุนแรงสถานการณ์ก็จะไม่จบ เพราะตอนนี้ยังมีคนที่อยู่ที่บ้าน และยังไม่ได้ใส่เสื้อสีอะไร การปฏิวัติจะทำให้คนพวกนี้ออกมา ดังนั้น จึงต้องช่วยกันแก้ปัญหา เพราะการปฏิวัติไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำ

@ ชีรบ.หมดความชอบธรรมแล้ว

แหล่งข่าวกล่าวว่า สำหรับเรื่องการยึดสนามบินสุวรรณภูมินั้น พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า อยากให้ทุกคนช่วยกันหาทางแก้ปัญหา เพราะหากทหารใช้กำลังยึดคืน ก็ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ยิ่งจะเสียหายรุนแรง มีคนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก อีกทั้งหากยึดคืนมาได้ ก็อาจจะได้แค่ซากกลับคืนมา สถานการณ์ก็จะยิ่งหนักเข้าไปอีก ในส่วนของรัฐบาล ขณะนี้สถานการณ์ก็ไม่ดี ที่ประชุมที่ทำงานก็ไม่มี รัฐบาลไม่มีความชอบธรรมแล้ว ควรเลือกทางออก ไม่ว่าจะเป็นการลาออกหรือยุบสภา อย่างไรก็ตาม ถ้าให้เลือกลาออก ก็จะต้องมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ซึ่งหากไม่ถูกใจทั้ง 2 ฝ่ายเรื่องก็จะไม่จบ ดังนั้น แนวทางที่ดีที่สุด ก็ควรให้ยุบสภา ตัดสินใจกันใหม่ เลือกกันใหม่ ซึ่งในส่วนของกลุ่มพันธมิตรจะมีการขอให้ยุติการชุมนุมทันที โดยให้คืนสถานที่ที่ยึดไป เพื่อให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

@ ชง3ทาง"ลาออก-ยุบ-รบ.แห่งชาติ"

แหล่งข่าวกล่าวว่า ที่ประชุมมีการเสนอความคิดเห็นกัน โดยมีการเสนอ 3 แนวทาง คือ 1.นายฯ ลาออก 2.ยุบสภา และ 3.ใช้อำนาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 7 คือ แต่งตั้งรัฐบาลแห่งชาติขึ้น ซึ่งมีการถกเถียงกัน และมองว่า การยุบสภาน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด เพราะหากใช้มาตรา 7 ก็จะเป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท

"ที่ประชุมถามว่า หากเสนอให้ยุบสภาแล้ว ทั้ง 2 ฝ่ายไม่ยินยอม จะทำอย่างไร ซึ่ง ผบ.ทบ.ตอบว่า คงต้องให้สังคมช่วยกันกดดัน เพราะคนที่มาประชุมวันนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารประเทศเกือบทั้งหมด น่าจะทำให้มติครั้งนี้มีพลังมากกว่าเสียงของตนเองที่เคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อหลังเหตุการณ์วันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมก็มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการชิงปลด ผบ.ทบ. ซึ่ง พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า เขาคงไม่ปลดผมมัง"

@ ผบ.เหล่าทัพยกเครือข่ายครอบครัว

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกองทัพพบว่า ก่อนหน้านั้น เวลา 14.00 น. พล.อ.อภิชาติ เพ็ญกิตติ ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผบ.ทหารสูงสุด พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ ผบ.ทร. พล.อ.อ. อิทธิพร ศุภวงศ์ ผบ.ทอ. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผบ.ตร. ได้หารือถึงทางออกสถานการณ์ก่อนที่จะมีการประชุม ครตร. คณะใหญ่ ที่ห้อง

รับรอง 421 อาคาร บก.ทบ. โดย ผบ.เหล่าทัพหรืออย่างเคร่งเครียด และมีการพูดถึงข้อเสนอทั้ง การให้นายกรัฐมนตรีลาออกหรือยุบสภา และการให้พันธมิตรหยุดการเคลื่อนไหว แต่ทุกคนประเมิน และทราบดีว่าไม่สามารถเป็นไปได้ และสถานการณ์จะเกิดความรุนแรงมากขึ้น

@ เสนอขรก.อารยะขัดขืนถาวร.ดี้อ

ข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมหารือว่าหากยุบสภาแล้วปัญหาไม่จบจะทำอย่างไร นายสุพลเสนอว่าหากมี ปัญหารัฐบาลไม่ยอมยุบสภาจะให้ข้าราชการทำการอารยะขัดขืน ขณะที่หน่วยงานอื่นออกตัวว่า ข้าราชการต้องทำตามวินัย ถ้าให้ทำเช่นนั้นจะลำบาก และที่ประชุมยังหารือว่า หากพันธมิตรไม่ยุติ การกระทำจะทำอย่างไร พล.อ.อนุพงษ์ชี้แจงว่า กระแสสังคมจะสร้าง ความชอบธรรมให้ทหารและ ตำรวจไปดำเนินการกับกลุ่มพันธมิตรที่ยึดสนามบินสุวรรณภูมิ

ด้านนายสุขุม เฉลยทรัพย์ ผู้อำนวยการสถาบันสวนดุสิตโพล กล่าวว่า หากนายฯไม่ยอมทำตาม มติที่ประชุม คตร. ในที่ประชุมมีมติว่าปลัดกระทรวง และอธิบดีจะตั้งข้อขัดข้องต่อการสั่งการที่ไม่ ชอบธรรมของรัฐบาล ที่ ผบ.ทบ. เรียกว่าฉันทามติ โดยการบอยคอตไม่ทำตามคำสั่งเป็นลักษณะ ของอารยะขัดขืน และหากพันธมิตรไม่ถอนกำลังจากสนามบินสุวรรณภูมิก็จะมี ความชอบธรรมใน การปราบปรามเช่นกัน แต่ปลัดกระทรวงที่นั่งอยู่ในที่ประชุม หลายคนเมื่อมีการฟังมติเรื่องนี้ก็ถึงกับ ทำหน้าหนักใจ อึ้ง เข้าใจว่าเป็นธรรมดาที่ข้าราชการอาจกลัวว่าจะถูกปลด พล.อ.อนุพงษ์ได้ รับปากว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นแน่นอน เพราะตนคงถูก ปลดก่อน

@ "ปีก"ไม่ถูกปลดเหตุ"ไก่เห็นตีนงู"

"ช่วงก่อนเลิกประชุมได้เชิญปลัดกระทรวงขึ้นมาแถลง แต่ปลัด หลายคนไม่กล้าแถลง และมอบหมายให้ พล.อ.อนุพงษ์ขึ้นไป แถลง จะมีเพียงปลัดกระทรวงการต่างประเทศคนเดียวขึ้นไป แถลงเป็นตัวแทนเท่านั้น ขอให้มั่นใจว่า พล.อ.อนุพงษ์มีข้อ ต่อรองอยู่แน่นอน สำหรับ พล.อ.อนุพงษ์ที่อาจถูกรัฐบาลชิงปลัด นั้น ผมเชื่อว่าท่านมีลูกต่อรองแล้ว ไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่ ทั้งนี้ ที่ ประชุมเสนอให้นายฯลาออกเมื่อฟังเสียงส่วนใหญ่ ลาออกก็จะ เสียหน้ากันทั้งหมด เหมือนเป็นการไม่ไว้หน้า" นายสุขุมกล่าว

ข่าวแจ้งว่า ภายหลังจากแถลงข่าวเสร็จสิ้น พล.อ.อนุพงษ์ได้ร่วม หารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เสธ.ทบ. และ พล.ท.คณิต สาพิทักษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 ที่ห้องทำงานภายในกองบัญชาการ กองทัพบก ก่อนที่ทั้งหมดจะเดินทางออกจากกองทัพบกพร้อม กัน

@ ผู้ว่าการรบท.ยันมติประชุมดีที่สุดแล้ว

ด้านนางธาริษา วัฒนเกส ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า มติที่ประชุมวันนี้ถือ ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว และอยากให้ทุกฝ่ายคิดถึงประเทศชาติที่กำลังประสบปัญหา โดยให้กลับสู่ สภาพปกติโดยเร็ว ส่วนความกังวลเรื่องเงินไหลออก ขณะนี้เท่าที่ตรวจสอบยังเป็นปกติอยู่

นายศุภรัตน์ คุ้มณกุล ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่า การประชุมมีการพิจารณารายละเอียดอย่าง รอบคอบ และหากเลือกทางอื่น จะทำให้ปัญหามากขึ้นไปอีก และขณะนี้ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันเพื่อ แก้ปัญหาประเทศชาติ

นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวว่า ปัญหาขณะนี้ เกิดจากการบริหารงานของรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ บริหารงานไม่ได้ ทำให้สังคมไม่มั่นใจ คาดหวัง



ไม่ออกไม่ยุบ - นายสมชาย วงศ์ สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี แถลงการณ์หลัง กลับมาจากประเทศเปรู ไม่ยุบสภา หรือลาออก พร้อมเรียกร้องให้กลุ่ม พันธมิตรคืนตำแหน่งรัฐบาล ทำ อากาศยานดอนเมือง และสนามบิน สุวรรณภูมิที่ยึดไว้โดยละเมิดกฎหมาย ทางสถานีโทรทัศน์เอ็นบีที ศูนย์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อค่ำวันที่ 26 พฤศจิกายน

ว่าหากมีรัฐบาลใหม่เข้ามาจะช่วยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น "การใช้กำลังถือเป็นทางที่ไม่เหมาะสม และ จะยิ่งทำให้ปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งขณะนี้อยากขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันแก้ปัญหาโดยเร็ว"

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้สิ่งสำคัญต้อง เรียกความเชื่อมั่นกลับมาโดยเร็ว เพราะภาพลักษณ์ประเทศไทยในสายตาต่างชาติไม่ค่อยดี เนื่องจากสื่อต่างชาติรายงานความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และปัญหาที่สำคัญคือการปิดสุวรรณภูมิ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้บริการทั้งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าถึงวันละ 3,000 ล้านบาท

@ โฆษกรบ.รายงานนายกฯแล้ว

เวลา 17.45 น. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์รายการเรื่อง เด่นเย็นนี้ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ว่า ข้อเสนอ พล.อ.อนุพงษ์ไม่ได้นอกเหนือไปจากสิ่งที่รัฐบาล ประเมินไว้ ล่าสุดได้ส่งข่าวไปให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว แต่การจะตัดสินใจอย่างไร คงเป็น ดุลพินิจของนายกฯเป็นหลัก และต้องหารือกันภายในพรรคพลังประชาชนและพรรคร่วมรัฐบาลด้วย เชื่อมั่นว่าคงไม่มีอำนาจจนกระบบมากกดดันการตัดสินใจของนายกฯที่มาโดยระบอบประชาธิปไตย ได้

นายณัฐวุฒิกล่าวว่า ต้องขอขอบคุณข้อเสนอของ ผบ.ทบ. แต่น่าสังเกตว่าตั้งแต่มีการเคลื่อนไหว ยึดสนามบินสุวรรณภูมิ ไม่ได้ยินเสียงของ ผบ.ทบ.เลย แต่เมื่อยึดเสร็จเรียบร้อยกลับมามอบข้อเสนอให้ รัฐบาลยุบสภา หากมีประชาชนที่ไม่เห็นด้วยแล้วไปล้อมกองทัพบก ผบ.ทบ. จำเป็นต้องลาออก ด้วยหรือไม่

@ เชื่อไม่ยุบสภา-ไม่ลาออก

ในทางกลับกันหาก ผบ.ทบ.ออกมาบอกตั้งแต่เมื่อเย็นวันที่ 25 พฤศจิกายน ว่าพันธมิตรไม่สามารถ ยึดสุวรรณภูมิได้ เพราะผิดกฎหมายแล้วมีกำลังเจ้าหน้าที่มาจัดการตามกฎหมายและหลักสันติวิธี เหตุการณ์คงไม่ลวงเลยมารั้งขนาดนี้ อยากถามไปยัง ผบ.ทบ.ว่าถ้าพันธมิตรไม่ยอมรับข้อเสนอ ของ ผบ.ทบ.แล้วจะดำเนินการต่อไปอย่างไร

ก่อนหน้าเวลา 14.00 น. นายณัฐวุฒิให้สัมภาษณ์ว่าได้พูดคุยกับนายสมชาย ปรากฏว่า นายกฯ ยืนยันว่าจะไม่ยุบสภาหรือลาออก ไม่ว่าจะเจอแรงบีบบังคับจากใครหรือวิธีการใดๆ ก็ตามและมั่นใจว่า นายกฯก็จะไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืนของตัวเองแน่นอน ดังนั้น ไม่ว่าฝ่ายใดจะเสนอให้ยุบสภาหรือ ลาออกด้วยวิธีการที่ไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย จึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจของนายกฯ

@ รมว.คลังให้รบ.รับไว้พิจารณา

นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า ข้อเสนอให้ยุบสภาเป็นข้อเสนอ ที่มาจากคนจำนวนมากพอสมควร รัฐบาลคงจำเป็นต้องรับไปพิจารณา และมองว่าข้อเสนอดังกล่าว ไม่ใช่การกดดันให้รัฐบาลต้องทำตาม เพราะเชื่อว่าทุกคนต้องการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาของ ประเทศและการที่ ผบ.ทบ.เรียกประชุมหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ก็ถือว่า ผบ.ทบ.เป็นคน กลางคนหนึ่งที่จะเข้ามาช่วย แต่ขึ้นกับการตัดสินใจของนายกฯ ต้องดูเงื่อนไขต่างๆ ให้ออกแบบ ยุบหรือไม่ยุบประเมินไม่ได้ แต่เชื่อว่านายกฯคงไม่ลาออก เพราะพูดหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้ทำอะไร ผิด

@ สมชายลงชม.เสียดงเขียร้อย่ายบ

เวลา 18.10 น. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี เดินทางโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำสายการบิน ไทยจากกรุงลิมา ประเทศเปรู ถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 เชียงใหม่ ซึ่งตั้งติดกับท่า อากาศยานเชียงใหม่ ท่ามกลางการอารักขาอย่างแน่นหนาของชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมอาวุธครบ มือ จากนั้นนายสมชายขึ้นรถตู้พร้อมรถคณะผู้ติดตามจำนวนหนึ่งออกจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 เชียงใหม่ และได้แวะจอดบริเวณหน้าทางออก โดยนายสมชายลงมาทักทายกับกลุ่ม

เสื้อแดงประมาณ 500 คน ที่ส่งเสียงโห่ร้องให้กำลังใจและมีเสียงตะโกนว่า ให้นายกฯ สู้ต่อไป อย่ายุบสภาหรือลาออกตามแรงกดดันของ ผบ.ทบ.และหลายฝ่าย

@ เผยเตรียมออก"เอ็นบีที"แถลง

แหล่งข่าวผู้ติดตามนายสมชายกล่าวว่า หลังกลับจากประเทศเปรู และไม่สามารถลงสนามบินสุวรรณภูมิได้ นายสมชายสั่งให้นำเครื่องบินไปลงที่ บน.6 ดอนเมือง ซึ่งมีคณะรัฐมนตรีรออยู่ ก่อนขึ้นเครื่องไปกับนายสมชายเพื่อประชุมหารือสถานการณ์ และจะแถลงอย่างเป็นทางการที่สถานีโทรทัศน์เอ็นบีที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมชายได้เข้าเครื่องบินของสายการบินไทยแบบเหมาลำ มาลงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีผู้สื่อข่าวหลายคนร่วมคณะติดตามภารกิจการประชุมเอเปค ที่เปรู และอยู่บนเครื่องบินลำเดียวกับนายสมชาย โดยก่อนลงเครื่องบิน ผู้สื่อข่าวได้รับสอบถามนายสมชายถึงข้อเสนอที่ประชุม คตร.ทำให้นายสมชายถึงกับทำหน้าหงาย ก่อนตอบว่า "เหออ ผมนะหลับๆ ตื่นๆ งงๆ อยู่ มีตัวเหออ ขอดูก่อน เดียวขอดูข้อมูลก่อน ตอนนี้อย่างไรไม่ได้ตัดสินใจอะไร" เมื่อถามต่อว่า นายกฯ จะตัดสินใจอย่างไร ในเมื่อ พล.อ.อนุพงษ์ยื่นข้อเสนอยุบสภา นายสมชายได้แต่พยักหน้าก่อนส่งเสียงอึมๆ ในลำคอแต่ไม่ยอมตอบคำถามและรีบลงเครื่องไปทันทีพร้อมคณะติดตาม

@ พธม.เมินย้าต้องลาออกอย่างเดียว

เวลา 17.00 น. ที่สนามบินสุวรรณภูมิ นายพิภพ ธงไชย แกนนำพันธมิตร ให้สัมภาษณ์กรณี พล.อ.อนุพงษ์ เสนอให้รัฐบาลยุบสภาและกลุ่มพันธมิตรต้องออกจากสถานที่ที่ยึดครอง ว่า กลุ่มพันธมิตรยังยืนยันเหมือนเดิมว่าต้องให้นายสมชายต้องลาออกเท่านั้น จึงจะมีการเจรจา เมื่อถามว่า สำหรับข้อเสนอของ พล.อ.อนุพงษ์มีความเห็นอย่างไร นายพิภพกล่าวว่า เป็นคนละประเด็นกับสิ่งที่พันธมิตรเสนอไป

เวลา 18.30 น. นายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสานงานกลุ่มพันธมิตร แถลงข่าวที่เวทีการชุมนุม ทำเนียบรัฐบาล ว่า ท่าทีของ พล.อ.อนุพงษ์นั้น ทางแกนนำพันธมิตรมองว่าการยุบสภาไม่ใช่วิธีการที่จะคลี่คลายวิกฤตปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนี้แต่จะยิ่งเพิ่มความขัดแย้งให้รุนแรงมากขึ้น ยังยืนยันในจุดยืนเดิมคือรัฐบาลต้องลาออกและเปิดทางให้มีรัฐบาลประชาธิปไตยซึ่งจะต้องกำหนดภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาควิชาการ ภาคการเมืองและภาคประชาชน มากำหนดรูปแบบการบริหารประเทศว่าจะใช้เวลาบริหารงานกี่ปีก่อนที่จะคืนอำนาจให้กับประชาชน

@ ระบุขัดแย้งไกลเกินกว่าเจรจา

นายสุริยะใสยังกล่าวอีกว่า หลังจากนี้ต้องจับตาดูท่าทีของ พล.อ.อนุพงษ์และนายสมชายว่าจะตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร เพราะท่าทีของพรรคพลังประชาชนที่แสดงออกมานั้นมีความชัดเจนแล้วว่าจะไม่ให้นายกรัฐมนตรีลาออก และหากทหารเข้ามาใช้กำลังปฏิวัติ กลุ่ม นปช.ก็จะออกมาสร้างความวุ่นวายอย่างแน่นอน ซึ่งศึกความขัดแย้งครั้งนี้เป็นเหมือนศึกสามเส้าระหว่างพันธมิตร ทหารและพรรคพลังประชาชน และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตอนนี้อมาไกลเกินกว่าจุดที่จะมีการเจรจาได้อีกต่อไปแล้ว

"หากประเทศไทยมีความขัดแย้งรุนแรงมากเท่าใดคนที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดก็คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งทุกฝ่ายต้องหาวิธีการหยุดยั้งการเคลื่อนไหวของ พ.ต.ท.ทักษิณให้ได้" นายสุริยะใสกล่าว

@ "พปช."ปลุกเสื้อแดงชน"ผบ.ทบ."

ส่วนที่รัฐสภา เวลา 17.40 น. ร.ท.กฤษณะ ใสกระฉ่าง รักษาการโฆษกพรรคพลังประชาชน พร้อม ส.ส.จำนวน 10 คน แถลงที่รัฐสภาว่า พล.อ.อนุพงษ์ไม่มีอำนาจเรียกข้าราชการประจำมาประชุม เพราะไม่ใช่นายกรัฐมนตรี รักษาการนายกฯ หรือรัฐมนตรี ข้อเสนอให้ยุบสภาเป็นข้อเสนอที่บ่อนทำลาย

อ่อนหัด เพราะไม่สามารถแก้ปัญหาพันธมิตรบุกสนามบิน หรือชุมนุมได้ ข้าราชการประจำต้องฟังคำสั่งข้าราชการการเมือง หากแข็งข้อแล้วสังคมจะอยู่อย่างไร

"ผมขอออกไปยังนายกฯว่าจะปฏิบัติตามข้อเสนอไม่ได้อย่างเด็ดขาด ผมอยากจะทำ ถ้าไม่ทำตามแล้วข้าราชการประจำเหล่านี้จะทำอย่างไร เพราะส่วนตัวคิดว่าถ้าแน่จริง กล้าจริง คงทำอย่างอื่นไปแล้ว ไม่ออกมาเสนออย่างนี้หรอก วันนี้ผู้บัญชาการทหารบก ข้าราชการประจำใช้วิธีนี้ จะได้ว่าฝ่ายการเมืองกับข้าราชการประจำ ใครจะแน่กว่ากัน" ร.ท.กฤษณะกล่าว

นายประชา ประสพดี ส.ส.สมุทรปราการ พปช.เปิดเผยว่า ขณะนี้เป่านกหวีดส่งสัญญาณให้ประชาชนออกมารวมกันชุมนุมเพื่อให้นายกรัฐมนตรีคงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยต่อไปแล้ว โดยจะเริ่มชุมนุมตั้งแต่วันที่ (26 พฤศจิกายน) เป็นต้นไป ที่ลานคนเมือง หน้าทำการกรุงเทพ มหานคร เชื่อว่าในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับ ผบ.ทบ.จะออกมาชุมนุมไม่น้อยกว่า 5 หมื่นคน และอาจมีความ จำเป็นต้องปิดถนนราชดำเนินตลอดเส้นทางไปจนถึงท้องสนามหลวง

@ เตือนรวบรวมชื่อถอด"อนุพงษ์"

ขณะที่นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ส.ส.เชียงใหม่ พร้อมด้วย ส.ส.พปช.จำนวน 10 คน ร่วมแถลงด้วยน้ำเสียงมีอารมณ์ว่า การเสนอให้ยุบสภาไม่ใช่หน้าที่ของ ผบ.ทบ. หน้าที่ของ ผบ.ทบ.คือการรักษาความสงบ หากทำไม่ได้ก็ควรลาออกไป จะเสนอให้นายกฯปลด ผบ.ทบ. เพราะเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์ จะรวบรวมรายชื่อ ส.ส.พปช.เพื่อยื่นถอดถอน ผบ.ทบ.ต่อ ป.ป.ช. ในข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วย และถ้า ผบ.ทบ.ไม่ยอม จะปฏิบัติก็ทำไป ไม่เคยกลัวอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการแถลงข่าว ส.ส.พปช. หลายคนต่างสับสนด้วยอารมณ์เฉยใจว่า "สภาพคืออะไร ถึงต้องมาให้ยุบสภา" หรือ "ผบ.ทบ.ไม่ทำงาน ให้อ้าวล้าน ต้องไล่ออกไป"

นายนิสิต สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด พปช. กลุ่มเพื่อนเนวิน กล่าวว่า ข้อเสนอดังกล่าวเปรียบเหมือนกับการปฏิบัติเจ็บโดยกลุ่มอำมาตยาธิปไตย ซึ่งถ้านายกรัฐมนตรีทำตามข้อเสนอนี้ระบอบประชาธิปไตยก็จะล่มสลายทันที เท่าที่ทราบนายสุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังได้เสนอให้ใช้มาตรา 7 เพื่อให้มีนายกฯมาจากการแต่งตั้ง

@ ส.ส.ชี้กรบ.ลุกฮือค้านสภาไม่ผิด

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันเดียวกัน มีนายสามารถ แก้วมีชัย รองประธานสภาคนที่ 1 เป็นประธานการประชุม ระหว่างการลงคะแนนรับหลักการร่าง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่..พ.ศ.)

ก่อนการประชุมอีกครั้ง นายเอกพจน์หาหรือว่า การแก้ปัญหากลุ่มพันธมิตรตามที่ พล.อ.อนุพงษ์เสนอเป็นเรื่องปลายเหตุเพราะยังไม่ดำเนินการใดๆ ตั้งแต่มีการปิดล้อมท่าอากาศยานดอนเมืองตลอดจนสนามบินสุวรรณภูมิ อยากบอกว่า ผบ.ทบ.ทำหน้าที่เกินขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย และเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวกับสภาเลย แม้ว่านายกฯจะรับทราบเรื่องนี้แต่ก็ไม่มีอำนาจตัดสินคนเดียวเพราะสภามีความหมายและควรหารือกับสภาก่อน

@ ตั้งกระทู้สดชุด"อนุพงษ์"วันนี้

พ.อ.อภิวิทย์ วิริยะชัย รองประธานสภาคนที่ 2 ใช้สิทธิ ส.ส.นันทบุรี พปช. อภิปรายว่า ข้อเสนอ พล.อ.อนุพงษ์ไม่ชอบและสภาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดพลาด หากมีการเลือกตั้งแล้วพรรคพลังประชาชนได้รับเลือกกลับเข้ามาอีก พันธมิตรจะมาชุมนุมเหมือนเดิม อยากถามว่าถ้ายุบสภาแล้วสื่อแดงไปยึดสนามบินจะทำอย่างไร

นายสุชาติ ลายนำเงิน ส.ส.ลพบุรี พปช. กล่าวว่า อยากให้ข้อสังเกตว่าผู้แทนมาจากการเลือกตั้งเมื่อนายกฯมอบอำนาจให้ ผบ.ทบ.ดูแลความเรียบร้อยบ้านเมือง แต่ ผบ.ทบ.กลับเสนอให้ยุบสภา

อยากถามว่าสภาทำผิดอะไร ประชาชนโทรศัพท์มาหาตนบอกให้สู้หากมีการนองเลือด และทหารต้องรับผิดชอบ ดังนั้น หาก ผบ.ทบ.ไม่ทำงานก็ขอเสนอให้ปลดออกตำแหน่ง ทำให้นายสามารถพยายามไกลเกลี่ยว่า อยากเสนอให้ตั้งกระทู้สดในการประชุมวันที่ 27 พฤศจิกายน

@ "บรรหาร" เมีนข้อเสนอยุบสภา

ที่รัฐสภา นายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย กล่าวถึงข้อเสนอยุบสภาของ ผบ.ทบ. และพันธมิตรยุติการชุมนุมว่า ขอถาม ผบ.ทบ.สั่งพันธมิตรให้หยุดชุมนุมได้หรือไม่ และถ้ารัฐบาลยุบสภาไปแล้วคงไม่เกิดประโยชน์อะไร เห็นว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของ ผบ.ทบ. มากกว่า พรรคร่วมรัฐบาลคงต้องหารือกัน แต่การจะให้นายกษยยุบสภาต้องไปถามนายกษ พรรคชาติไทยเป็นพรรคเล็กนิดเดียว"

@ เสธ.อุ๋นระบ.เสียดลยุบสภา

พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว.สรรหา กล่าวว่า สถานการณ์เฉพาะหน้านี้กองทัพโดยผู้บังคับการหน่วย ซึ่งอาจจะเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 สามารถประกาศกฎอัยการศึกและป้องกันการเกิดจลาจล และที่ประชุม ผบ.เหล่าทัพอาจจะขอให้นายสมชายยุบสภาเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้ถอย เพราะสถานการณ์บ่งบอกชัดเจนว่าไม่สามารถควบคุมได้ ฝ่ายการเมืองจึงต้องเสียสละเพื่อประเทศด้วยการยุบสภาและให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดการเลือกตั้งใหม่ เพราะหากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ก็ทำให้ภาคเศรษฐกิจเดินต่อไปไม่ได้

@ "สุเทพ" ซ้ำปลด ผบ.ทบ. ลุกเป็นไฟ

ด้านนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ถ้าฝ่ายรัฐบาลและพันธมิตรไม่เอาด้วย ก็ทำไม่ได้ เพราะอำนาจยุบสภาเป็นของนายกษ และเป็นไปไม่ได้ที่จะปลด พล.อ.อนุพงษ์ เพราะทำวันนี้ชอบด้วยเหตุผล เพราะเชิญภาคเอกชนและข้าราชการฝ่ายต่างๆ มาปรึกษาหารือกัน ถ้ามีการปลด ผบ.ทบ. แผ่นดินจะลุกเป็นไฟ คนที่เป็นพลังเจียบจะลุกฮือขึ้นมา และรัฐบาลจะเจอมวลชนมากกว่ากลุ่มพันธมิตร แต่ถ้ายุบสภาขณะนี้พรรคเสียเปรียบ เพราะเลือกตั้งแต่ละครั้งต้องใช้เงินมาก ยิ่งระดมทุนมาได้ไม่ถึงครึ่ง จึงยังไม่พร้อม

@ "บิ๊กเหียง" ให้ "สมชาย" รับฟัง

พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร หัวหน้าพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา กล่าวว่า ถือเป็นทางออกหนึ่งที่สามารถยุติปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ในขณะนี้ แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความตัดสินใจของรัฐบาล "การยุติความรุนแรงด้วยการยุบสภา พันธมิตรสลายการชุมนุม ผมรับได้อยู่แล้ว เพราะเชื่อว่าทหารได้มีการประเมินสถานการณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว เพราะสิ่งที่น่าเชื่อคือ เมื่อทหารบอกว่าจะไม่มีการปฏิวัติ ก็เป็นการดีกับบ้านเมือง หากปฏิวัติก็ไปกันใหญ่ เชื่อว่านายกษควรรับฟังข้อเสนอดังกล่าว"

@ ผบ.ทร. ยันไม่นิ่งเฉย-ชาติเสียหาย

ก่อนหน้าเวลา 09.00 น. ที่กองทัพเรือ พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้สัมภาษณ์ว่า กรณีที่ตำรวจร้องขอกำลังทหารไปช่วยเหลือหรือไม่นั้น ทราบว่ามีหนังสือมาแล้วให้ ผบ.ทบ. และ ผบ.ตร. ดำเนินการในเรื่องนี้ คงต้องพูดคุยกันว่าทำอย่างไรให้การดำเนินการในจุดยืน 3 ประการของกองทัพเป็นผล ทั้งนี้ ไม่อยากให้เกิดการนองเลือด ประเทศต้องเดินหน้าต่อไป ห่วงด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่นๆ มีคนเดือดร้อนค่อนข้างมาก หากดำเนินการอะไรที่เป็นไปตามกฎหมาย น่าจะเป็นทางแก้ปัญหาที่ดี

เมื่อถามว่า กรณีพันธมิตรปิดล้อมสนามบินสุวรรณภูมิ พล.ร.อ.กำธรกล่าวว่า ผบ.เหล่าทัพคงไม่นิ่งเฉย เพราะเป็นผลเสียกับประเทศชาติ และกระทบต่อจุดยืน 3 ข้อที่กองทัพระบุไว้ กำลังหาหนทางอยู่

@ "จำลอง"จับตารบ.27พ.ย.ก่อนรุกต่อ

เวลา 18.00 น. ที่ชั้น 5 อาคารที่พักผู้โดยสารขาออกสนามบินสุวรรณภูมิ นายพิภพ ธงไชย แกนนำกลุ่ม พวม. แฉลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า จะไม่มีการสลายการชุมนุม ที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การนำของนายสมชายจะบริหารประเทศต่อไปไม่ได้ หากมีการยุบสภารัฐบาลก็จะมีศักยภาพจะนำงบประมาณผูกพันมากระทำการทุจริตได้ต่อ

เวลา 20.00 น. พล.ต.จำลอง ศรีเมือง แกนนำพันธมิตร กล่าวปราศรัยบนเวทีที่ทำเนียบรัฐบาลว่า การประชุมร่วมกันระหว่างผู้บัญชาการทหารบก นักวิชาการ และนักธุรกิจที่มีข้อเสนอให้รัฐบาลยุบสภาและให้กลุ่มพันธมิตรยุติการชุมนุม นั้น แกนนำได้ประชุมล่วงหน้าก่อนทราบผลแล้ว ผลที่ออกไม่เกินความคาดหมาย โดยที่ประชุมแกนนำพันธมิตรจะรอดูว่าในวันที่ 27 พฤศจิกายน ยัน รัฐบาลจะยุบสภาหรือไม่ ถ้ายุบสภา พวกตนก็จะถามประชาชนที่มาชุมนุมว่าจะเอาอย่างไร

"เราเป็นสุภาพบุรุษ ไม่อยากจะทำทารุณ แต่เราอยากจะทำคำขอที่ให้ยุบสภานั้น รัฐบาลจะยอมหรือไม่ ถ้าไม่ยอมแล้วจะทำอย่างไร หรือจะต้องประชุมแล้วประชุมอีก" พล.ต.จำลองกล่าว และแจ้งที่ชุมนุมว่า ได้รับข่าวว่า พล.ต.อ.โกวิทเตรียมการสลายพันธมิตรทั้ง 3 จุด คือ ทำเนียบ สุวรรณภูมิ และดอนเมือง หากสลายเมื่อไหร่มีเรื่องตามมาแน่นอน

@ "สมชาย"ร่างหนังสือแฉลง

เวลา 20.50 น. พล.ต.ท.สถาพร ดวงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ให้สัมภาษณ์ที่บ้านนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ว่านายชัชชาติกำลังร่างหนังสืออยู่ เมื่อถามว่า เป็นหนังสือลาออกหรือไม่ พล.ต.ท.สถาพรกล่าวว่า คนแรกที่ควรออกคือ ผบ.ทบ. เพราะจากฟังการแฉลงของ ผบ.ทบ.วันนี้ ในฐานะตำรวจพร้อมดูแลอาชญากรรม แต่จากการที่กลุ่มพันธมิตรบุกยึดทำเนียบรัฐบาลและสนามบิน ทหารและ สห. ต้องออกมาช่วยแล้ว จะให้ตำรวจมาช่วยทำฝ่ายเดียวไม่ได้ กินเงินเดือนแล้วนอนอยู่เฉยๆ ทำไม เมื่อนายชัชชาติไม่สามารถลงเครื่องบินที่สุวรรณภูมิได้ ก็มาลงที่เชียงใหม่

@ "สมชาย"แฉลงไม่ออก-จัดการพวม.

เวลา 22.15 น. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ได้ออกรายการทางสถานีโทรทัศน์เอ็นบีที ที่ จ.เชียงใหม่ และถ่ายทอดสัญญาณไปทั่วประเทศ โดยกล่าวตอนหนึ่งว่าระหว่างอยู่ประเทศเปรู ทราบว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมก่อความวุ่นวายยึดทำเนียบชั่วคราวที่ดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ไม่ใช่ นายชัชชาติหรือรัฐบาลเท่านั้นที่เสียหาย แต่ชาติเสียหาย นอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องให้ตนลาออกและยุบสภานั้น ขอเรียนว่ารัฐบาลนี้เกิดขึ้นตามความชอบธรรมจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีหน้าที่ต้องคุ้มครองประชาชนทั้งประเทศ ตำแหน่งนายชัชชาติไม่ใช่สิ่งสำคัญระบอบประชาธิปไตยเป็นสิ่งสำคัญกว่าจึงต้องยึดหลักนิติธรรมและกฎหมายเพื่อคุ้มครองคนบริสุทธิ์ทั่วประเทศ ซึ่งตนต้องรักษาไว้ขอให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลนี้มาจากการเลือกตั้ง ดังนั้นรัฐบาลจะทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างดีที่สุด จะทำงานอย่างหนัก

นายสมชายยังกล่าวถึงการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธนั้นเป็นสิ่งกระทำได้ แต่การกระทำโดยละเมิดกฎหมายด้วยการมีอาวุธยึดทำเนียบ สนามบิน ถือเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตย เป็นการใช้กฎหมายเหนือกฎหมาย จึงขอเรียกร้องให้ผู้ละเมิดกฎหมายคืนทำเนียบ สนามบิน ตนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการแก้ไข

"ผมมีคำสั่งให้ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการด่วนในวันที่ 27 พฤศจิกายน เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขที่เหมาะสม" นายสมชายกล่าว

